

Saudi Arabia กับประเทศไทยปัจจุบัน

โดย min sen concept (social) 27 มกราคม 2564

ก่อนอื่น ควรที่จะเข้าใจในมกุฎราชกุมาร มุฮัมหมัด บิน ซัลมาน ว่าท่านเป็นคนเช่นไร และมีความคิดและบทบาทของท่านในการดูแลประเทศของท่านอย่างไร เพื่อที่เราจะได้เข้าใจทั้งเขาและเรา และจะได้ทราบว่า การเชื่อมต่อระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในอนาคตจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง โดยภาพรวมแล้วท่านค่อนข้างจะใจร้อนโดยดูจากการประกาศสงครามกับเยเมน และตัดขาดและปิดพรมแดนซาอุดีอาระเบียกับกาตาร์ การบีบให้นายกรัฐมนตรี ซาอัด ฮาร์ริรีของเลบานอนต้องลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Saudi Arabia ในอดีต และการทำความเข้าใจ Vision 2030 ของซาอุดีอาระเบียใน Saudi Arabia ในอนาคต การเดินทางของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาไปเยือนประเทศ ซาอุดีอาระเบียในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ โดยการเชิญของมกุฎราชกุมาร เจ้าชายมุฮัมหมัด บิน ซัลมาน บิน अबดุลอะซีซ อัลซะอุดนั้น เป็นการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียครั้งแรกของรัฐมนตรีไทยในรอบ 30 ปี มีหลายมิติในการมองมิติต่างประเทศ มกุฎราชกุมารมุฮัมหมัด บิน ซัลมาน มีปัญหากับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเสียชีวิตของนักข่าว จามาล คาชอกกีที่ถูกสังหารด้วยเจ้าหน้าที่ทางการซาอุดีอาระเบีย และมีชิ้นส่วนของศพเข้าไปในบ้านพักของกงสุลใหญ่ซาอุดีอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีในปี 2018 ทำให้เป็นที่รังเกียจจากหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรป ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำธุรกิจและการลงทุนในยุโรป

มีรายงานตั้งแต่ 2017 ว่า เจ้าชายซัลมาน มีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจพระทัยเกี่ยวกับกิจการทั้งหมดในซาอุดีอาระเบีย ทั้งยังควบคุมหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยข่าวกรองด้วย จึงเป็นไปได้ยากที่ทีมสังหารทั้ง 15 คน จะดำเนินการเองในการ

สังหารคาซัคคี เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝั่งตะวันตกทำให้ยากที่จะเชื่อว่า เจ้าชายซัลมานไม่เกี่ยวข้อง และทำให้ชื่อเสียงของพระองค์เสื่อมเสีย จนมีเสียงเรียกร้องให้ปลดพระองค์จากมกุฎราชกุมาร รวมถึงการจัดการเจ้าชายมุฮัมมัด บิน นาเยฟ และการควบคุมเจ้าชายและนักธุรกิจกว่า 350 คนในโรงแรมริทซ์ คาร์ลตัน โดยอ้างว่าเป็นการปราบปรามคอร์รัปชัน หนังสือ The Economist วิเคราะห์ว่า ในปี 2022 ซาอุดีอาระเบีย จะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิหร่าน เพื่อลดการก่อการร้ายที่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในปี 2019 และซาอุดีอาระเบียมีแนวโน้มจะตีตัวออกห่างจากสหรัฐ เพราะรัฐบาลสหรัฐไม่พอใจกับการเล่นบทเป็นผู้ค้าประกันรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเหมือนเดิม รวมถึงในเดือนสิงหาคม 2021 เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในความร่วมมือทางการทหารกับรัสเซีย และเชื่อว่าซาอุดีอาระเบียน่าจะแสวงหาความร่วมมือทั้งทางด้านทหาร และเศรษฐกิจกับจีน อย่างไรก็ตามการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารนี้ เป็นที่ชื่นชอบของสหรัฐ และสหราชอาณาจักรในบทบาทของหัวหน้าทีมต่อต้านการก่อการร้ายในยุคหลังเหตุการณ์ 9/11 มิติด้านความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่เริ่มหยุด ในวันที่ 7 มีนาคม 2020 เมื่อเจ้าชายมุฮัมมัด บิน นาเยฟ บิน अबดุลอะซีซ อัลซะอูด พระราชนัดดา และเจ้าชายนาวาฟ บิน นาเยฟ บิน अबดุลอะซีซ อัลซะอูด พระอนุชา เจ้าชายมุฮัมมัด ถูกควบคุมตัวจากที่พัก ข้อหาก่อการกบฏ ซึ่งเจ้าชายทั้งสองมีโอกาสเป็นผู้ทำชิงราชบัลลังก์ หากมีการสิ้นสมเด็จพระราชอาธิบตีวัย 84 ปี ซึ่งเป็นการกวาดล้างและรวบอำนาจของเจ้าชาย มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน अबดุลอะซีซ อัลซะอูด ที่เป็นมกุฎราชกุมาร

มิติด้านการเงินและการลงทุน การที่มีการลดการใช้น้ำมันลงของโลก และการมีพลังงานทดแทน ทำให้รายได้หลักส่วนใหญ่ของประเทศเสียหายไป รวมถึงการเป็นรัฐสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน จำเป็นจะต้องลดบทบาทลง

ใหม่ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งขึ้น ในวิกฤติการระบาดของโควิด -19 อัตราการว่างงานของซาอุดีอาระเบียสูงขึ้นถึง 11.3 % และมากกว่าครึ่งของคนงานนี้ไม่ได้รับค่าจ้างอย่างสมน้ำสมเนื้อเท่าที่ควร การพยายามแข่งขันกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายที่สุด และออกนโยบายภาษีใหม่ เพื่อส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศ ส่งผลให้ยอดนำเข้าสินค้าจากซาอุดีอาระเบีย ลดลงถึง 33 % และหลายบริษัทที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าของ ได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมารียาด

มิติด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ประกาศจะปลูกต้นไม้กว่า 1 หมื่นล้านต้นในทะเลทราย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยที่ชาวซาอุดีอาระเบียคาดหวังจะเห็นโครงการเช่นนี้ และหวังจะเห็นการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการเทียบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แต่ที่น่าประหลาดใจ คือ การที่ฝ่ายไทยบินไปพบมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกลาโหม โดยไม่ได้ถูกจัดให้เข้าพบกษัตริย์ หรือนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย แต่อย่างไรก็ตาม ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ประเมินว่า การฟื้นฟูความสัมพันธ์นี้จะประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลายด้านคือ

1. ด้านการท่องเที่ยว และนำไปสู่การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมนี้อย่างรอบด้าน โดยจะมีรายได้ให้ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี การท่องเที่ยว จากมาตรการเดิมที่มีการกีดกัน จะส่งผลให้ประชาชนไม่เดินทางมายังประเทศไทย ไปจนถึงการเตือนไม่ให้นำ เมื่อมีความยุ่งยากมากทำให้ไทยเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงจากประเทศนี้ หลังจากพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และมกุฎราชกุมาร คาดว่าสายการบินซาอุดีอาระเบียจะกลับมาบินสู่กรุงเทพ ในเดือนพฤษภาคม

2. ด้านพลังงาน เกิดการร่วมวิจัยและลงทุน ทั้งในรูปแบบพลังงานดั้งเดิม พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติของทั้งสองประเทศ โดยซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศผู้ค้าและมีแหล่งน้ำมันสำรองอันดับต้น ๆ ของโลก และไทยมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่รองรับการวิจัย พัฒนา และการลงทุนแห่งอนาคต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG Economy ที่สอดคล้องกับ Saudi Green Initiative

3. ด้านแรงงาน มีความต้องการแรงงานมีฝีมือ ภาคโรงแรม การก่อสร้าง และโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้มีโอกาสแรงงานของไทยอีกครั้ง เพื่อเสริมวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย ค.ศ. 2030 โดยสำนักงานแรงงานในริยาดเป็นผู้ประสานงานให้สอดคล้องกับความต้องการของซาอุดีอาระเบีย

4. ด้านอาหาร ไทยมีอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการผลิต และพร้อมส่งออกให้ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารของไทย

5. ด้านสุขภาพ ความแข็งแกร่งด้านระบบสาธารณสุขไทย และคาดหวังจะให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่เป็นนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย โดยผู้ป่วยมักจะเดินทางมาพร้อมครอบครัวขนาดใหญ่ เป็นโอกาสขยายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความร่วมมือทางการแพทย์

6. ด้านความมั่นคง ซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศอิสลามสายกลางที่มีอิทธิพลสูงในกรอบความร่วมมืออิสลาม (OIC) สามารถมีบทบาทช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

7. ด้านการศึกษาและศาสนา ชาอูดีอาระเบียได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาด้านศาสนา และเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงาน สุขภาพ การวิจัยทางทะเล การก่อสร้าง เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และทำให้ไทยมีโอกาขยายการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างกัน

8. ด้านการค้า และการลงทุน หากความสัมพันธ์ในระดับปกติจะเปิดโอกาสทางการค้าให้กับนักลงทุนและ SME ไทยในการแสวงหาช่องทางทำธุรกิจ และแสวงหาหุ้นส่วนทางการค้าได้สะดวกทั้งในชาอูดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ และชาอูดีอาระเบียส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ผ่าน กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ ในด้านพลังงาน นวัตกรรม โทรคมนาคม อวกาศ เทคโนโลยีสีเขียว โครงสร้างพื้นฐาน ฯ

9. ด้านกีฬา เป็นโอกาสสร้างความร่วมมือทางด้านกีฬาของทั้งสองประเทศร่วมกัน เช่น ฟุตบอล มวย กอล์ฟ การแข่งรถ รวมถึง e-sport

และนายกรัฐมนตรีก้าวว่า รัฐบาลจะดำเนินงานอย่างไม่ลดละที่จะนำเอาความสำเร็จจากการสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ ไปสู่นโยบาย และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอีกมากมาย ซึ่งผมจะเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชน และการฟื้นฟูประเทศหลังโควิดโดยเร็วที่สุด ซึ่งผมจะได้นำมาเรียนแจ้งพี่น้องในทันทีที่มีความคืบหน้า

ตามทัศนะของ Frank G. Anderson จากสำนักข่าว UPI เชื่อว่า

การคืนดีของซาอุดีอาระเบีย เพราะการชิงความมีอิทธิพลกับ อิหร่านที่มีอิทธิพลต่อไทย และอิหร่านเป็นส่วนสนับสนุนให้ กองกำลังฮูตีในเยเมน และกองกำลังนี้เป็นสงครามตัวแทนใน การโจมตีซาอุดีอาระเบียเป็นระยะ

ซึ่งการเดินทางไปซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ หรือไม่ คงจะต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องต่อไปทั้งทางภาครัฐ และเอกชนไทยที่พร้อมจะร่วมมือทั้งในด้านการไปสร้างรายได้ จากในประเทศของเขา หรือการให้เขามาช่วยลงทุนในประเทศ ไทย ที่ตอบสนองต่อศักยภาพของประชาชนทั้งสอง ประเทศ และภาคเอกชน และประชาชนไทยคงจะต้อง เตรียมการกับการพัฒนาตนเองอย่างไรให้เหมาะกับ Vision 2030 ของซาอุดีอาระเบีย และ Vision ของประเทศไทย

ติดตามเรื่องราวอื่นเพิ่มเติมได้จาก www.minsenconcept.com